



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ด้วยจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสงขลาจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ คน ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ	สกุล
๐๐๑	๐๒๓	นางสาวศิริรัตน์	จันทร์วงศ์
๐๐๒	๐๙๑	นางสาวสลิลทิพย์	สายรัตน์
๐๐๓	๐๘๕	นางสาวภิญทิรา	พันธ์เยาว์

๒. กำหนด...

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วันสอบ	เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๐๙.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.	<b>ความเหมาะสมกับตำแหน่ง</b> (๑๐๐ คะแนน) - ประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตลอดจนพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ	ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ สงขลา

๓. ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได้ ทั้งนี้ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย กล่าวคือ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี สวมเสื้อกระโปรง/กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้ารัดส้น (ห้ามใส่เสื้อยัด กระโปรงยีนส์ และกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรศักดิ์ เจริญโสภา)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา